

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๒ ๓๗๓๗๓๗



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๙ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่ว่าง
จากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

อ้างอิง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๕๕๘๓
ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๗

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บัญชีรายละเอียดกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๑ ชุด
๒. บัญชีรายละเอียดอัตราว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา) ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสงวนไว้ จำนวน ๑ ชุด
๓. บัญชีรายละเอียดอัตราว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ตำแหน่งครูผู้สอน) ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสงวนไว้ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง แจกการจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อใช้บริหารจัดการตามความสำคัญจำเป็น ความแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเรียนดังนี้

๑. อนุมัติจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดำแหน่งครู จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีอัตรากำลังครูเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีอัตรากำลังครูต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นทางเสนอคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพิจารณาการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปลายทาง และให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปลายทางเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา พร้อมความเห็นของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาต้นทางในการพิจารณาอนุมัติกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด

๒. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นทางและปลายทางดำเนินการตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องตรงกันอีกครั้งหนึ่ง ก่อนออกคำสั่งตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมส่งคำสั่งให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบภายใน ๓๐ วัน นับจากได้รับหนังสือแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยให้จัดทำข้อมูลไว้สำหรับควบคุมการใช้ตำแหน่งให้ตรงกันด้วย


๓. อัตรา ...

“เรียนดี มีความสุข”

๓. อัตราร่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และตำแหน่งครูผู้สอน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ เป็นอัตราร่างที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่ประสงค์ขอรับการจัดสรรอัตรา หรือได้รายงานส่งคืนอัตราเนื่องจากไม่มีสถานศึกษาในสังกัดที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดสรรคืนอัตราร่างของคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ส่งวนอัตราร่างดังกล่าวไว้สำหรับบริหารจัดการตามนโยบายเร่งด่วน ทั้งนี้ อัตราร่างดังกล่าวเป็นอัตราที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสงวนไว้ และห้ามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานำไปใช้ทุกกรณี หากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีความประสงค์หรือความจำเป็นต้องใช้อัตราให้ดำเนินการขออนุมัติสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นรายกรณี และยังไม่สามารถใช้ตำแหน่งดังกล่าวได้จนกว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะอนุมัติจัดสรรคืน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยตรี 
(ธนุ วงษ์จินดา)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
กลุ่มแผนอัตรากำลัง
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๓๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ - ๓



<https://shorturl.at/Dq8nE>